

Số: /CTr-KKT

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; là năm tập trung triển khai các Nghị quyết, chính sách giai đoạn 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tình hình dịch bệnh Covid 19 mặc dù đã được kiểm soát hiệu quả song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ucraina còn diễn biến khó lường. Trên thế giới, lạm phát được dự báo tiếp tục ở mức cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất tiếp tục kéo dài, nguy cơ suy thoái gia tăng tại nhiều quốc gia, khu vực. Trong nước, sức ép lạm phát còn lớn, tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động và việc làm trong nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục gặp khó khăn; những tồn tại, bất cập nội tại nền kinh tế chưa được xử lý dứt điểm; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu còn hạn chế; những yếu tố đột xuất, bất ngờ tác động đến nhiều lĩnh vực, tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo. Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ dự báo tiếp tục diễn biến bất thường và ảnh hưởng nặng nề hơn. Những tác động tích cực và tiêu cực có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Do đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường thu hút đầu tư các dự án lớn, trọng điểm, đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, song song với tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao.

Thực hiện Chương trình số 21/CTr-UBND tỉnh ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhằm đảm bảo lộ trình hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của UBND tỉnh nói chung và của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nói riêng trên tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ theo Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023: **“Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”**; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Chương trình triển khai nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung chính sau đây:

I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. **Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới sắp xếp bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ cải cách hành chính theo lộ trình tại Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 được ban hành theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành theo Văn bản số 09/KH-KKT ngày 18/01/2023.

- Quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban; thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện các văn bản của các cấp về cải cách hành chính dưới nhiều hình thức, thông qua các cuộc họp giao ban, chào cờ hàng tháng, trên trang thông tin điện tử của Ban,...

- Tăng cường tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư biết, tiếp cận và sử dụng. Tiếp nhận giải quyết kịp thời các hồ sơ theo quy định ở Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chỉ đạo thực hiện kịp thời các nội dung của chương trình khung và các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Triển khai thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ” tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, tạo đột phá về cải cách hành chính tại các khu kinh tế và khu công nghiệp.

- Tiến hành tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra tại các phòng, đơn vị nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế và kịp thời thực hiện các giải pháp khắc phục.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; cụ thể hoá chủ trương tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0; triển khai ứng dụng hiệu quả nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP), kết nối liên thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ quốc gia (NGSP).

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành

chính nhà nước; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU. Thực hiện tốt Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành tại Quyết định số 09/QĐ-KKT ngày 31/01/2023.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

- Thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và điều động công chức, viên chức theo Kế hoạch số 11/KH-KKT ngày 31/01/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo Kế hoạch số 10/KH-KKT ngày 31/01/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; phối hợp trong công tác tuyển dụng công chức theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp về quản lý nhà nước trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trong Ban, gắn hiệu quả thực hiện nhiệm vụ với công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho các phòng, đơn vị và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, phát huy hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, kết hợp với xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực và tính lan toả, ưu tiên các dự án đầu tư phù hợp với lợi thế của từng khu vực, các dự án sử

dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo phát triển bền vững. Tăng cường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành và địa phương, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục sự cố và vận hành trở lại Tổ máy số 1 tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; tạo mọi điều kiện để Nhà máy sản xuất Pin VINES Vũng Áng đi vào vận hành và sản xuất theo kế hoạch; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy sản xuất và thương mại công nghệ Pin Lithium.

- Tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan Trung ương để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại Lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp mới, khu công nghiệp mở rộng theo định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh.

- Tăng cường tính liên kết ngành trong phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh kết nối giữa Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) với các doanh nghiệp, nhà đầu tư về công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ hậu cần.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, dự án; đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ số để kết nối doanh nghiệp; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp; kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; tập trung các dự án lớn như: các bến cảng số 3, 4, 5, 6 cảng Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Khu công nghiệp Phú Vinh, Khu công nghiệp Hoàn Sơn... Đồng hành cùng Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh nâng công suất nhà máy thép theo lộ trình, tăng cường mối liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp trong khu kinh tế, phát triển hệ sinh thái công nghiệp sau thép và đầu tư xây dựng khu công nghiệp chuyên ngành.

- Tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh (*thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 và Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh*) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

- Quán triệt các nhà đầu tư nước ngoài nghiêm túc thực hiện việc đăng ký tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo cơ quan đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án.

- Tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ triển khai dự án sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư; xử lý kiên quyết các dự án và nhà đầu tư vi phạm quy định và cam kết đầu tư; tạo môi trường đầu tư công bằng, bình đẳng, tạo thuận lợi triển khai dự án đối với các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc cam kết đầu tư. Phối hợp với các sở, ngành tập trung xử lý dứt điểm tài sản dự án đầu tư trên đất đối với khu đất đã thu hồi của các dự án đầu tư.

3. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế; đẩy nhanh quy hoạch xây dựng các khu chức năng

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch các khu chức năng; phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhằm tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm quy hoạch đồng thời xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045; điều chỉnh Quy hoạch chi tiết mở rộng khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách.

- Tổ chức lập mới, điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong các khu kinh tế sau khi điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các thủ tục về quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đối với các khu công nghiệp mới, khu công nghiệp mở rộng theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển chung.

4. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

- Ưu tiên chấp thuận các dự án sử dụng công nghệ cao, các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa các công nghệ lạc hậu và phát sinh chất thải độc hại, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp tăng cường sự liên kết, hợp tác với nhau trong sản xuất để thực hiện cộng sinh công nghiệp, phát triển kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh các biện pháp sản xuất

sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội, hướng đến hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành.

- Đối với dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa: tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường. Thúc đẩy Công ty FHS nghiên cứu, bổ sung các giải pháp sử dụng khoa học kỹ thuật để xanh hóa tổ hợp luyện thép, đẩy mạnh việc tái chế, tái sử dụng tro, xỉ đã được hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp cho các công trình giao thông trên địa bàn.

- Hướng dẫn, kiểm tra các dự án hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng; tiếp tục phối hợp với các địa phương có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức vệ môi trường chung.

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đã triển khai và cấp mới trong khu kinh tế, khu công nghiệp; phối hợp thanh tra, kiểm tra giám sát chấp hành pháp luật môi trường tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, kịp thời xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (*thay thế Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh*).

5. Tập trung phối hợp xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc kéo dài; phối hợp đẩy nhanh công tác GPMB để bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ

- Tập trung phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết những vướng mắc, tồn tại đối các dự án trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, tạo điều kiện thuận lợi đẩy để các dự án triển khai đúng tiến độ, kịp thời đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách trên địa bàn.

- Phối hợp tích cực với các sở, ngành, cơ quan và địa phương trong việc thực hiện hiệu quả Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng đã được HĐND tỉnh khoá XVIII thông qua tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Kế hoạch

triển khai thực hiện của UBND tỉnh ban hành tại Văn bản số 440/KH-UBND ngày 17/11/2022.

6. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước

- Đẩy mạnh việc khai thác, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng từng bước hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng xã hội.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu nguồn vốn triển khai Chuyên đề phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 theo Văn bản số 1804/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu, rà soát, tham mưu các dự án đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến dự án mở rộng đường giao thông đoạn phía Lào (Dự án) tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay (Lào).

- Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán được giao; thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; công khai ngân sách nhà nước theo quy định.

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; gửi Sở Tài chính cho ý kiến, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

7. Tăng cường công tác cung ứng nhân lực, cung cấp các dịch vụ công trong khu kinh tế, khu công nghiệp

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó tập trung thực hiện điều tra xác định nguồn lao động, nhu cầu lao động, yêu cầu về ngành nghề tuyển dụng để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, đặc biệt là các hộ dân bị thu hồi đất, di dời, tái định cư theo Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh, báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, đặc biệt là lao động thuộc vùng tái định cư, vùng ảnh hưởng của các dự án cho các doanh nghiệp, nhà thầu, nhà đầu tư triển khai các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý đối với các khu công nghiệp, khu đất được giao; theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ đóng nộp các khoản phí, lệ phí, phí dịch vụ,... tại Khu công nghiệp Vũng Áng 1 và Khu công nghiệp Gia Lách.

- Quản lý, khai thác, duy trì hoạt động của bến xe thị Trấn Tây Sơn theo quy định; thu phí sử dụng các công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo đúng quy định.

- Chủ động nghiên cứu, cung ứng các dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước như tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý các dự án, các công trình... để tăng nguồn thu và tăng tính tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp.

8. Quản lý tốt các hoạt động của doanh nghiệp; phối hợp đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế

- Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng; đảm bảo cơ chế thông thoáng trong vận chuyển hàng hoá qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Phối hợp với Sở Công thương trong công tác nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2024 - 2030.

- Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư chấp hành tốt các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ về chế độ, chính sách đối với người lao động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Quản lý và thực hiện tốt công tác cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài, bao gồm: cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận cho người không thuộc diện cấp phép lao động; tiếp nhận, thẩm định báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, nhà thầu.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn đối với lực lượng lao động, đặc biệt đối với các lao động nước ngoài trong việc cấp phép lao động, quản lý tạm trú, tạm vắng, hoạt động của người nước ngoài trong các khu kinh tế, khu công nghiệp theo các quy định tại Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất

cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đảm bảo thống nhất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia, người lao động nước ngoài theo quy định pháp luật; nắm bắt tình hình, các thông tin để kịp thời phối hợp, xử lý với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn, đảm bảo an ninh, trật tự, tạo niềm tin và sự yên tâm cho các nhà đầu tư tại các Khu kinh tế.

- Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: Duy trì công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa tổ chức Cầu Treo họp giao ban thường kỳ với các cơ quan quản lý nhà nước cửa khẩu Nậm Phao (Lào) để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đi lại làm việc tại cửa khẩu đồng thời đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội tại khu vực.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Lãnh đạo Ban căn cứ theo nhiệm vụ được giao, căn cứ Chương trình này chỉ đạo các phòng, Văn phòng đại diện và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh lập kế hoạch cụ thể chi tiết cho chương trình hoạt động năm/tháng và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

2. Các Trưởng phòng, Văn phòng đại diện, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh. Định kỳ, trước ngày 19 hàng tháng, báo cáo Trưởng ban, các Phó Trưởng ban phụ trách và Phòng Kế hoạch Tổng hợp để tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh.

3. Văn phòng Ban có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, Văn phòng đại diện, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện để báo cáo Trưởng ban định kỳ hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm.

4. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, Ban, các Trung tâm trực thuộc báo cáo Trưởng ban, các Phó Trưởng ban phụ trách để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Trưởng ban;
- Các Phó Trưởng ban;
- Các phòng, Văn phòng đại diện;
- Trung tâm XTĐT&CUĐV KKT tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG BAN

Lê Trung Phước

Phụ lục
KHUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

TT	Nội dung công việc/nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Cấp trình	Ghi chú
VĂN PHÒNG				
1	Chủ trì tham mưu Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	Quý II/2023	UBND tỉnh	
2	Chủ trì tham mưu Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở	Quý II/2023	Lãnh đạo Ban	
3	Chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả Kế hoạch 09/KH-KKT về cải cách hành chính năm 2023; tham mưu kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị	Báo cáo hàng quý	Lãnh đạo Ban	Báo cáo kết quả thực hiện hàng quý trước ngày 15 của tháng tiếp theo
4	Tham mưu thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và điều động công chức, viên chức theo Kế hoạch số 11/KH-KKT	Hàng quý	Lãnh đạo Ban	
5	Tham mưu Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp về quản lý nhà nước tại khu kinh tế, khu công nghiệp (<i>Thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh</i>)	Quý IV/2023	UBND tỉnh	Nhiệm vụ trong Chương trình khung của UBND tỉnh
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP				
1	Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bổ sung kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan	Nhiệm vụ thường xuyên	Lãnh đạo Ban	
2	Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền	Theo YC của Sở KH&ĐT, UBND tỉnh	UBND tỉnh	
3	Trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Trung tâm XTĐT&CU'DV KKT giai đoạn 2023 - 2025 và hướng dẫn Trung tâm tổ chức thực hiện phương án tự chủ trong năm	Quý II/2023	UBND tỉnh	

4	Chủ trì, phối hợp với Phòng QL TNMT rà soát giá cho thuê đất các dự án trong khu kinh tế	Quý III/2023	Lãnh đạo Ban	
5	Phối hợp với các sở, ngành liên quan, hướng dẫn Trung tâm XTĐT&CƯDV KKT tỉnh trong việc thu nợ tiền thuê lại đất của các doanh nghiệp.	Nhiệm vụ thường xuyên	Lãnh đạo Ban	
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG				
1	Tham mưu về chủ trương điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng	Tháng 11/2023	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Nhiệm vụ trong Chương trình khung của UBND tỉnh
2	Tham mưu Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đến năm 2045	Tháng 12/2023	Thủ tướng Chính phủ	Nhiệm vụ trong Chương trình khung của UBND tỉnh
3	Tham mưu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân	Tháng 12/2023	UBND tỉnh	Nhiệm vụ trong Chương trình khung của UBND tỉnh
4	Tham mưu Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết mở rộng khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo	Quý I/2023	UBND tỉnh	
5	Bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp chuyên ngành FHS	Quý IV/2023	Thủ tướng Chính phủ	
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ				
1	Tham mưu Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh (<i>Thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 và Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh</i>)	Tháng 12/2023	HĐND tỉnh	Nhiệm vụ trong Chương trình khung của UBND tỉnh

2	Rà soát toàn bộ các dự án chậm tiến độ và tham mưu phương án xử lý	Báo cáo hàng quý	Lãnh đạo Ban	
3	Phối hợp xử lý các vướng mắc của 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (Phú Vinh, Hoàn Sơn)	Báo cáo hàng tuần	UBND tỉnh	
4	Phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng	Báo cáo hàng tuần	Lãnh đạo Ban	
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP				
1	Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng quy định	Quý I/2023; báo cáo hàng tháng	Lãnh đạo Ban	
2	Phối hợp với các phòng liên quan cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu	Nhiệm vụ thường xuyên	Lãnh đạo Ban	
3	Đẩy mạnh hỗ trợ, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; nắm rõ thông tin, tình hình lao động tại các doanh nghiệp, nhất là lao động nước ngoài	Nhiệm vụ thường xuyên	Lãnh đạo Ban; cơ quan khác khi có yêu cầu	
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG				
1	Tham mưu Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (<i>Thay thế Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh</i>)	Tháng 12/2023	UBND tỉnh	Nhiệm vụ trong Chương trình khung của UBND tỉnh
2	Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; giám sát, hỗ trợ và phối hợp trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp theo đúng tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định; đặc biệt là dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II	Nhiệm vụ thường xuyên; Báo cáo hàng tuần Nhiệt điện II	UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban theo yêu cầu	
3	Tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, phối hợp với Phòng Quản lý Đầu tư tham mưu phương án xử lý	Quý II/2023	UBND tỉnh; Lãnh đạo	

			Ban theo yêu cầu	
4	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng hợp rà soát cho thuê đất các dự án trong khu kinh tế	Quý III/2023	Lãnh đạo Ban	
5	Rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác chuẩn bị bồi thường, GPMB	Nhiệm vụ thường xuyên	UBND tỉnh	
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI KKT CKQT CẦU TREO				
1	Nghiên cứu, tham mưu phương án cải tạo Trụ sở tại Thị trấn Tây Sơn để đề xuất UBND tỉnh	Tháng 6/2023	UBND tỉnh	
2	Nghiên cứu, tham mưu chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển	Quý IV/2023	Lãnh đạo Ban	
3	Nghiên cứu, tham mưu phương án nhân sự nhằm đảm bảo công tác vệ sinh khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh	Quý III/2023	UBND tỉnh	
TRUNG TÂM XTĐT VÀ CƯDV KHU KINH TẾ TỈNH				
1	Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư	Nhiệm vụ thường xuyên	Lãnh đạo Ban	
2	Điều tra xác định nguồn lao động, nhu cầu lao động, ngành nghề cần tuyển dụng để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em trên địa bàn thị xã Kỳ Anh	Nhiệm vụ thường xuyên	Sở LĐ, TB-XH	Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 17/11/2022
3	Phối hợp với chủ đầu tư và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để đưa hệ thống xử lý nước thải tại KCN Vũng Áng 1 và KCN Gia Lách vào hoạt động	Tháng 6/2023	Lãnh đạo Ban	